

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดมหาสารคาม

**ข้อมูลพื้นฐาน**

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่อ้อย ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ ตำบลแก้งแก ตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายสุรสิทธิ์ สิงห์พรพงศ์ / เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	150 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	อ้อย
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 1,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 1,000 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	6,645.40 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	925 บาท/ตัน
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ไม่มี
รูปแบบการจำหน่าย	ต่างคนต่างขาย และ Contract Farming
ผู้รับซื้อ	โรงงานน้ำตาลวังขนายมหาสารคาม พ่อค้าคนกลาง
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / กลุ่มอาชีพ

**เป้าหมายการพัฒนา**

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม - บาท/ไร่ ลดเหลือ - บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม - กก./ไร่ เพิ่มเป็น - กก./ไร่
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	ไม่มี
ตลาด	มี Contract Farming
บริหารจัดการ	บริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กรร่วมกัน

**การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ**

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
โครงการชลประทานที่ดูแลในพื้นที่	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ รับผิดชอบ	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงฯ)	ปัจจัยการผลิต/ เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
<b>หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ</b>		ไม่ระบุ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับ จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
<b>หน่วยงานภาคเอกชน</b>		
สภาหอการค้าจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
บริษัทคูโบต้า	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
โรงงานน้ำตาลวังขนาย	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ

### ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต : ดินมีลักษณะร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตอาศัยน้ำฝน
2. ปัจจัยการผลิต : ขาดแคลนเงินทุน ขาดแรงงาน
3. เทคโนโลยีการผลิต : ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน อยู่ในเขตอาศัยน้ำฝน เฝ้าอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ขาดแรงงานเก็บเกี่ยว
4. การตลาด : เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตลดลงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการการผลิตของโรงงาน มีการรับซื้ออ้อยข้ามเขตเนื่องจากอ้อยในจังหวัดมีค่า CCS สูง มีพ่อค้าคนกลางรวบรวมจากเกษตรกรรายย่อยนำส่งโรงงาน